



## โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะงานบรรณารักษ์ ในการให้บริการห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะงานบรรณารักษ์ ในการให้บริการห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้อง MINI THEATER ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 สำหรับการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรห้องสมุด ครู และผู้ดูแลงานห้องสมุดจากสถาบันการศึกษา 23 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะเกิดความเข้าใจในงานห้องสมุด มาตรฐานของห้องสมุด มีความรู้เบื้องต้นในการจัดหมวดหมู่หนังสือ การออกแบบแหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรีสุภา นาคธน กรรมการบริหารชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทีมวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วย คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ และ คุณอัญชลี เชื้ออนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 2 และ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการ การให้บริการห้องสมุด และระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน โดยวิทยากร ผศ.ศรีสุภา นาคธน / การบรรยายและฝึกปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นฝึกปฏิบัติการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือทศนิยมดิวอี้ การกำหนดหัวเรื่อง การจัดทำเลขเรียกหนังสือ โดยวิทยากร คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ ส่วนในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมการออกแบบพื้นที่แหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยวิทยากร คุณปิติรัตน์ อินทุม / การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิทยากร คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ และ คุณอัญชลี เชื้ออนันต์



## สำนักวิทยบริการฯ แนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลและการเขียนบรรณานุกรม



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปิญญ์ชลิ เต่าทอง อาจารย์ ดร. สุริษา เภยชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรแนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูล และการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA7 การใช้ VPN สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลจากที่บ้าน พร้อมทั้งแนะนำ ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล LMS ให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567



## บุคลากรให้ความรู้การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยฯ



คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาจำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อนำใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



## สำรวจห้องสมุดโรงเรียนเพื่อบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน 4 โรงเรียน



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการสำรวจห้องสมุดโรงเรียนเพื่อบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน 4 โรงเรียน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดเช่าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, โรงเรียนวัดหนองพิมาน ตำบลโคกสำโรง อำเภอกอฉกร์, โรงเรียนบ้านวังเพลิง ตำบลวังเพลิง อำเภอกอฉกร์ และโรงเรียนเทศบาล 1 (ชอย 6) ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี



## การประชุมวิชาการเรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดฯ



นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ นางสาวสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ นางสาวอัญญา ทานะธรมณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ และ นางสาวจันทร์จิรา เกตุยา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ เรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (CREATIVE DESIGN FOR THE NEW NORMAL LIBRARY) และประชุมใหม่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และแนวทางการออกแบบบริการ กิจกรรม และงานห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ๆ รวมถึง SOFT POWER ที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ที่สามารนำไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อมทั้งเพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

